

“อินเดียน-วิคตอรี” สยายปีกรุกตลาดบิ๊กไบค์ไฮเอนท์ ที่ภูธรรองรับเปิด (AEC)



“อินเดียน-วิคตอรี” สยายปีกรุกตลาดบิ๊กไบค์ไฮเอนท์ภูธรรองรับเปิด (AEC)

ประเดิมเปิดดีลเลอร์รายแรกเมืองโคราชก่อนขยายเครือข่ายครบ 4 ภูมิภาค



อินเดียน-วิคตอรี เปิดเกมรุกบุกขยายตลาดบิ๊กไบค์ระดับไฮเอนท์นอกกรุงฯ ประเดิมเปิดโชว์รูมและศูนย์บริการ “Indian & Victory Motorcycle of Nakhon Ratchasima” ที่นครราชสีมา ดีลเลอร์รายแรกในแดนสยาม เพื่อรองรับความต้องการผู้รักการขับขี่ระดับพรีเมียมและการเติบโตของตลาด เผยเล็งผุดเพิ่มอีก 2 แห่งในอนาคตอันใกล้ ทั้งภาคเหนือและภาคใต้ เพื่อสร้างเครือข่ายการให้บริการที่ครอบคลุมทั่วไทย ทุกศูนย์ต้องบริการภายใต้มาตรฐาน 6S เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้รักการขับขี่ และเตรียมพร้อมการเปิดรับ (AEC)

นายณัฐพล ไตรณัฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเดียน-วิคตอรี มอเตอร์ไซเคิล จำกัด ผู้นำเข้าและจำหน่ายรถบิ๊กไบค์ไฮเอนท์ ทั้งรถบิ๊กไบค์คลาสสิคระดับตำนาน Indian และรถบิ๊กไบค์สมรรถนะสูง Victory แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เปิดเผยถึงการเปิดตัวดีลเลอร์รายแรกว่า อินเดียนแอนด์วิคตอรี มอเตอร์ไซเคิล ออฟ นครราชสีมา (Indian & Victory Motorcycle of Nakhon Ratchasima) ครบครันเพียบพร้อมการบริการด้านโชว์รูมและศูนย์บริการ ที่สมบูรณ์แบบมาตรฐานเดียวกับสหรัฐอเมริกาเป็นแห่งที่สองในเมืองไทยต่อจากโชว์รูมและศูนย์บริการ ซอยพัฒนาการ 76 (สำนักงานใหญ่ในประเทศไทย)และเป็นแห่งแรกๆที่ดำเนินการโดยความร่วมมือระหว่างบริษัท และผู้แทนจำหน่าย ภายใต้การบริหารของ **นายวีรศักดิ์ อนุสรณธวิงษ์** ประธานกรรมการ บริษัท การراجไบค์แอนด์เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นนักธุรกิจหนุ่มรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงในจังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียง

“ผมมีโอกาสพบปะนักธุรกิจหลายท่าน ที่มีแนวทางการทำธุรกิจที่น่าสนใจ มีเงินลงทุนสูง แสดงความสนใจ แต่เราไม่ได้พิจารณาในมิติเดียว เพราะหัวใจหลักการทำธุรกิจนี้คือ ต้องรักการขับขี่จริงๆ พร้อมทั้งจะทุ่มเทเพื่อคนที่มีความหมายปลายทางเดียวกัน เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดด้วยใจให้เพื่อนที่มีรสนิยมเดียวกันอย่างผูกพันกันไปตลอด ดังนั้นคนรักการขับขี่เหมือนกันจะเข้าใจกัน ทั้งหมดนี้ “คุณจ๊ะจ๋า” มีคุณสมบัติครบถ้วน ส่วนการเลือกเปิดดีลเลอร์ที่

นครราชสีมาแห่งนี้ เพราะที่นี่เป็นจุดยุทธศาสตร์เป็นเมืองหน้าด่านประตูสู่อีสาน ประกอบกับภาครัฐมีแผนจะสร้างมอเตอร์เวย์จากกรุงเทพฯ เข้าสู่โคราช หากนับรวมถึงการเปิด (AEC) จังหวัดนครราชสีมาจะเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคที่จะกระจายปัจจัยต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การคมนาคม เกษตรกรรม การท่องเที่ยวสู่พื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ และเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งลาว, เวียดนาม, กัมพูชา และจีน นอกจากนี้ “คุณวีรศักดิ์” ยังมีศักยภาพในพื้นที่ใกล้เคียงได้อีก เพื่อต่อยอดการเติบโตกับเราอย่างยั่งยืน”

อินเดียน แอนด์ วิคตอรี มอเตอร์ไซเคิล ออฟ นครราชสีมา นับเป็น “The destination for riders” หรือจุดหมายปลายทางของผู้รักการขับขี่แบบครบวงจรเช่นเดียวกับที่สาขาแรกในกรุงเทพฯ (ซอยพัฒนาการ 76) พร้อมทั้งวางจำหน่ายรถบิ๊กไบค์ระดับไฮเอนท์ครบทุกรุ่น ไม่ว่าจะเป็นรถบิ๊กไบค์คลาสสิคระดับตำนาน Indian ครบทุกรุ่นรวมถึงรุ่นใหม่ล่าสุดปี 2015 ซึ่งนำมาแนะนำพร้อมกับการเปิดโชว์รูมและศูนย์บริการแห่งใหม่นี้ ตลอดจนถึงรถบิ๊กไบค์สมรรถนะสูง Victory หลากหลายรุ่น

นายวีรศักดิ์ อนุสรสนธิวงษ์ กล่าวย้ำว่า บริษัทได้วางกลยุทธ์ทางการตลาดแบบ 360 องศา เช่น กิจกรรมโรดโชว์ตามงาน Bike Week ที่จัดขึ้นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้ต่อแบรนด์และเปิดบริการภายใต้มาตรฐานเดียวกับ INDIAN MOTORCYCLE สหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย **Sales** : จำหน่ายรถที่นำเข้าจากสหรัฐอเมริกาที่ถูกต้องตามกฎหมาย **Service** : ซ่อมบำรุงด้วยเครื่องมือทันสมัยพร้อมทีมช่างที่ผ่านการอบรมมาจาก INDIAN MOTORCYCLE สหรัฐอเมริกา **Spare Parts** : จัดหาและสต็อกอะไหล่แท้ **Second Hand** : เป็นสื่อกลางซื้อขายแลกเปลี่ยน **Safety Riding** : จัดฝึกอบรมการขับขี่รถบิ๊กไบค์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย และ **Society** : เป็นศูนย์กลางจัดกิจกรรมสนทนาการพบปะสังสรรค์ เพื่อชาวไบค์เกอร์ INDIAN MOTORCYCLE และ VICTORY ทุกคน

นายวีรศักดิ์ อนุสรสนธิวงษ์ ในฐานะผู้บริหารดีลเลอร์รายแรกของเมืองไทย กล่าวว่า ได้ใช้เงินลงทุนกว่า 25 ล้านบาท (ไม่รวมมูลค่าที่ดิน) โชว์รูมและศูนย์บริการแห่งนี้ มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันกว่า 270

ตารางเมตร ตั้งอยู่ใกล้โรงพยาบาล ป.แพทย์ 2 ถนนมหาดไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

“ผมตั้งใจจะเปิดศูนย์ซ่อมบำรุงรถบิ๊กไบค์อยู่แล้ว ประกอบกับเป็นคนรักการขับขี่และหลงใหลในความเป็น Indian ครั้นได้รับความไว้วางใจจากบริษัทแม่ในประเทศไทย ถือเป็นความภาคภูมิใจที่ได้ทำในสิ่งที่รัก การเปิดตลาดที่

นครราชสีมาครั้งนี้ จะกลายเป็นทางเลือกใหม่ของนักขับขี่ ไม่ใช่มีอยู่ไม่กี่

แบรนด์ให้เลือกขับขี่ และเราจะทำตลาดโดยมุ่งเน้นความรู้สึกและมิตรภาพบนรถสองล้อที่ไม่จำกัดเรื่องของแบรนด์ ที่นี้จะกลายเป็นจุดพักรถตรวจเช็คกรด และเติมพลังให้กับเพื่อนนักขับขี่ทุกคน ไม่ว่าจะขับขี่มาท่องเที่ยวที่เขาใหญ่ หรือตามแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด หรือจะเดินทางไปยังจุดอื่นๆ ทั้งในภาคอีสานและประเทศเพื่อนบ้าน ในอนาคต ผมมีแนวคิดจะขยายสาขาไปในพื้นที่ใกล้เคียง โดยกำลังศึกษาความเป็นไปได้ทั้งทิศทางและโอกาสทางการตลาด”

นายวีรศักดิ์ กล่าวและเปิดเผยต่อไปว่า “ตั้งเป้าจำหน่ายรถภายในปีนี้ที่ 20 คัน ทั้ง Victory และ Indian เบื้องต้นจะเร่งสร้างความเข้าใจให้กับผู้ใช้รถในพื้นที่ ซึ่งมีทัศนคติว่า การนำรถเข้ามาให้บริการที่ศูนย์ฯ เสียค่าใช้จ่ายแพง แต่ข้อเท็จจริงคือ จ่ายใกล้เคียงกัน แต่ที่สำคัญกว่าคือ เมื่อนำรถเข้ามารับบริการภายในศูนย์ฯ ลูกค้าจะได้อะไรที่มากกว่า ไม่ว่าจะเป็นความคุ้มค่า ความมั่นใจ และมาตรฐานทางเทคโนโลยีจากอเมริกา ด้วยเครื่องมือทันสมัย

ที่ช่างที่มีทักษะสูง คาดว่าจะมีผู้ใช้รถเข้ามาใช้บริการเดือนละ 30 คัน”

นายณัฐพล ไตรณัฐ กล่าวสรุปในท้ายสุดถึงการก่อตั้ง “อินเดียน แอนด์ วิคตอรี มอเตอร์ไซค์เคิล นครราชสีมา” ในครั้งนี้ว่า เกิดจากวิสัยทัศน์ร่วมในการพัฒนาธุรกิจรถบิ๊กไบค์แบบครบวงจรให้เกิดขึ้นในเมืองไทย เชื่อมั่นว่าโชว์รูม และศูนย์บริการมาตรฐานแห่งนี้จะตอบสนองความต้องการ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้รักการขับขี่รถบิ๊กไบค์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก “คุณจิระเดช” มีคุณสมบัติพิเศษตรงตามแนวทางของบริษัท ซึ่งหลังจากนี้มีแผนที่จะขยายการให้บริการไปทั่วประเทศ โดยจะทยอยเปิดเพิ่มอีก 2-3 แห่ง ตามหัวเมืองใหญ่ทางภาคเหนือและภาคใต้ ภายในปี 2559”

“อินเดียนแอนด์วิคตอรี มอเตอร์ไซเคิล ออฟ นครราชสีมา” (Indian & Victory Motorcycle of Nakhon Ratchasima) ครบครันเพียบพร้อมการบริการด้านโชว์รูมและบริการ ที่สมบูรณ์แบบมาตรฐานเดียวกับสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่เลขที่ 246 ถนนมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.0-4425-3610-1 Fax 0-4425-3612 เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 10:00 น.- 19:00 น.